



## เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 2 ปี 2558 และความเสี่ยงในระยะต่อไป

ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน

ในช่วงไตรมาสก่อน ธพท. สำนักงานภาคเหนือ ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ไปแล้ว โดยสรุปว่าภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวจากช่วงปลายปี 2557 สำหรับในไตรมาสที่ 2 นี้ สัญญาณการชะลอตัวก็ยังมีอยู่ ซึ่งหลักๆ จะสังเกตเห็นได้จากดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งในส่วนของ การบริโภคและการลงทุนจากภาคเอกชนซบเซากันทั้งประเทศ เนื่องจากรายได้หลักจากภาคเกษตรกรรมถดถอยลงต่อเนื่อง รวมถึงระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับต่ำมาโดยตลอด นอกจากนี้ ในปีนี้ภาวะฝนทิ้งช่วงและความแห้งแล้งในวงกว้าง ส่งผลโดยตรงกับผลผลิตพืชผลทางการเกษตรทั้งข้าวนาปรังและข้าวนาปีในฤดูการผลิตที่จะถึงนี้ ลดลง อย่างไรก็ดี ยังโชคดีที่ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวในเกณฑ์ดี สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญชดเชยให้กับเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจภาคเหนือได้ระดับหนึ่ง แม้จะไม่มากพอที่จะดึงภาพรวมไม่ให้ชะลอตัว แต่ก็ยังดีกว่าหดตัวกันไปหมดทุกภาคส่วน

แม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า เศรษฐกิจจีนก็เริ่มแสดงให้เห็นสัญญาณชะลอตัวลงมากขึ้น ทำให้ภาพรวมภาคการส่งออกของประเทศเราหดตัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ภาคเหนือของเราก็นับว่าโชคดีที่ภาวะการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านยังขยายตัวดีใช้ได้ แม้จะมีสัดส่วนต่อเศรษฐกิจรวมของภาคเหนือไม่มากนักก็ตาม การส่งออกไปประเทศเมียนมา สเปน. ลาว. และจีนตอนใต้ ยังขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจ มาช่วยสนับสนุนแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวและภาคการใช้จ่ายรัฐได้ดีพอสมควร

หากมองภาพเศรษฐกิจภาคเหนือไปข้างหน้าอีก 1-2 ไตรมาส ความเสี่ยงที่การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนใหม่ๆ ในภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่น่าจะฟื้นตัวได้เร็วนัก เนื่องจากรายได้เกษตรกรในพืชหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี ยังอยู่ระหว่างการเพาะปลูก แม้พืชเกษตรบางประเภท เช่น ลำไย มีราคาดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว และรายได้นอกภาคเกษตรยังไม่สามารถเพิ่มดีมากนัก คงต้องอาศัยอานิสงส์จากแนวโน้มภาคการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ (โดยเฉพาะชาวจีน) ยังเดินทางมาเที่ยวในภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นจากยอดจองโรงแรมล่วงหน้าสำหรับโรงแรมชั้นนำในเชียงใหม่เต็มจนถึงช่วงตรุษจีนหน้า เม็ดเงินจากภาครัฐมีการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในส่วนที่เหลือของปีงบประมาณต่อเนื่อง ในงานปรับปรุงซ่อมทางหลวง ก่อสร้างสถานการศึกษาและโครงการต่างๆ

ตัวเลขการส่งออกโดยรวมของประเทศแม้จะไม่ดีนัก แต่หากเงินบาทยังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินประเทศคู่ค้าและคู่แข่งก็น่าจะช่วยให้สินค้าส่งออกบางประเภทสามารถแข่งขันได้ สำหรับการส่งออกในภาคเหนือ สินค้าที่ส่งไปประเทศเมียนมาก็จะมีการซื้อขายคล่องตัวขึ้นหากการเปิดเส้นทางถนนสายใหม่จากเมืองเมียวดีเข้าไปสู่อเมืองกอกะเร็กแล้วเสร็จ และสถานการณ์ตามด้านต่างๆ ในเส้นทางดังกล่าวเริ่มสงบขึ้น